

**VĂN PHÒNG KIỂM DIỆN VÀ CHỐNG TRỐN HỌC**  
**THỦ TỤC CAN THIỆP NẠN TRỐN HỌC NIÊN HỌC 2017/18**  
**(Hướng Dẫn)**

*Tất Cả các Lớp (K-12)*



**MỤC TIÊU:**

- Thông báo cho phụ huynh / người giám hộ biết là con họ đã vắng mặt.
- Xác định nguyên nhân gốc (rào cản) ngăn cản việc học sinh đến trường.
- Lôi cuốn phụ huynh / người giám hộ và / hoặc học sinh trong quá trình phát triển và thực hiện những biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm bớt các rào cản.
- Ghi nhận tất cả các nỗ lực và can thiệp (sử dụng MTSS trong SchoolNet) để giới thiệu sang cơ quan DHS / Tòa Án Xử Trốn Học.

<b>Mỗi Lần Nghỉ Học hoặc Đi Trễ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Điện Thoại Tự Động</b> sẽ gọi về nhà mỗi khi thông tin về việc học sinh nghỉ học hoặc đi trễ được đưa vào Hệ Thống Thông Tin Học Sinh.</li> </ul>
<b>Lần Thứ 3 Nghỉ Học Không Phép</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thông Báo Pháp Lý Ba (3) Ngày</b> được gửi bưu điện về nhà hoặc do học sinh mang về nhà cho phụ huynh/giám hộ.</li> </ul>
<b>Từ 6 Đến 9 Lần Nghỉ Học Không Phép</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quá trình MTSS</b> bắt đầu với <b>biện pháp can thiệp</b> được đưa vào SchoolNet.</li> <li>• <b>Xem lại IEP</b> đối với học sinh Giáo Dục Đặc Biệt để thiết lập mục tiêu cho việc học sinh đi học đều.</li> </ul>
<b>Nghỉ Học Không Phép Lần Thứ 10</b> <i>(Học Sinh Dưới 17 Tuổi)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tài liệu</b> được xem xét và quyết định chuyển học sinh sang cơ quan DHS / Tòa Án Trốn Học.</li> <li>• <b>Đơn Chuyển Sang Tòa Án Xử Trốn Học</b> được hoàn tất với chữ ký của hiệu trưởng để được chấp thuận. Đơn Chuyển Sang Tòa Án Xử Trốn Học phải nộp vào ngày 25 hàng tháng tới Văn Phòng Phụ Trách Kiểm Diện và Trốn Học qua fax (215-400- 4223).</li> <li>* <b>CHÚ Ý:</b> Tên các anh chị em từ lớp K - 3 cùng với các anh chị em lớn tuổi từ lớp 4-12 của học sinh trốn học phải được ghi vào Đơn Chuyển Sang Tòa Án Xử Trốn Học.</li> </ul>
<b>Khi Học Sinh Trở Về Từ Tòa Án Trốn Học</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đọc Án Lệnh Của Tòa Án Xử Trốn Học</b> bao gồm việc sắp xếp vụ kiện. * <b>Chú Ý:</b> Có thể tìm việc sắp xếp/thông tin tòa án tại phần Tòa Án Xử Trốn Học ở Hệ Thống SIS.</li> <li>• Theo dõi việc đến trường của học sinh và tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan DHS và Đại Diện Tòa Án của Sở giáo Dục.</li> </ul>

***Cô pi của Thông Báo Pháp Lý Ba Ngày và tất cả những thư xin phép nghỉ học phải được lưu trong Túi Hồ Sơ Học Sinh vào cuối năm học.***

440 N. Broad Street, Phòng 243, Philadelphia, PA 19130 \* 215.400.4220 (T) \* 215.400.4223 (F) \* attendanceandtruancy@philasd.org